



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มระบบวิจัย โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๖๗๑ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๖๗๔

ที่ กษ ๐๙๐๕/ว ๓๕๕ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งประกาศกองแผนงานและวิชาการ

เรียน รายชื่อตามเอกสารแนบ

กองแผนงานและวิชาการขอส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้ เพื่อโปรดทราบและปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางประพิศ วองเทียม)

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

[Redacted area]



ประกาศกองแผนงานและวิชาการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

ตามประกาศกองแผนงานและวิชาการ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงและคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้ทราบตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจาก
เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ กองแผนงานและวิชาการได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่
ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โดยขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
มาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถและความเหมาะสมที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
หากผู้ใดไม่มาตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก หรือหาก
ปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็น
ผู้คัดเลือกได้ก็จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอก
งบประมาณประเภทเงินรายได้ในตำแหน่งที่คัดเลือกได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางประพิศ วองเทียม)

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกองแผนงานและวิชาการ

ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	นางสาววิภาวี เฟิงแพ
๒	นางสาวจันทิมา ผันนะลา
๓	นางสาวณัตินี ศรีกอง

วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

๑. แบบทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร

วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

๒. สอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สถานที่สอบคัดเลือก

ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร